

KẾ HOẠCH

Triển khai đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã Hồng Thủy năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện A Lưới năm 2022, UBND xã Hồng Thủy ban hành Kế hoạch về Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn xã năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác năm của ngành.

II. NỘI DUNG

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình Đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt truyền thông thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ.

2. Cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp dịch vụ

bảo vệ khẩn cấp các trường hợp nạn nhân liên quan đến bạo lực giới.

Bảo đảm sự an toàn, tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo quy định; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng.

3. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động)

Thực hiện xây dựng kế hoạch, bám sát nội dung, thông điệp, chủ đề để tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.

Huy động đông đảo sự tham gia trực tiếp của các cơ quan, ban, ngành, mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền.

4. Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

Chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong: Tham mưu các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; kiểm tra tình hình triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; báo cáo định kỳ và đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của huyện và của tỉnh.

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được đề ra theo Kế hoạch.

Kịp thời kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ khi có sự thay đổi nhân sự; Họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần ý kiến của tập thể Ban về một hoặc nhiều hoạt động quan trọng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 được hỗ trợ từ ngân sách huyện, xã; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương; huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – xã hội

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Tham mưu kế hoạch kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ ở cơ sở và người dân.

2. Công chức văn phòng – Thống kê

Tham mưu UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2021 của UBND tỉnh về tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật và cung cấp số liệu nữ lãnh đạo chủ chốt.

3. Kế toán – ngân sách

Tham mưu UBND xã kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các ban ngành thực hiện đúng chế độ, định mức; kiểm tra quyết toán theo quy định.

4. Công chức Tư pháp

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; quan tâm tuyên truyền những nội dung mới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý bằng các hình thức: tư vấn pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với từng địa bàn và đối tượng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

5. Công chức Văn hóa – Thông tin

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, vấn đề bình đẳng giới trong gia đình; tăng cường lồng ghép tuyên truyền các nội dung về Luật Bình đẳng giới, các nội dung phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vào nội dung xây dựng gia đình văn hóa.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp góp phần phần đầu thực hiện đạt các chỉ tiêu về lĩnh vực thông tin, truyền thông đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

6. Trường Mầm non Hồng Thủy, Trường TH&THCS Hồng Thủy

Đưa nội dung giáo dục về giới và Luật Bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học.

Thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào thi đua “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc ở các cấp học.

Triển khai thực hiện và góp phần phần đầu thực hiện đạt các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

7. Trạm y tế xã

Phối hợp với các ban, ngành tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn về bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS/KHHGD, mất cân bằng giới tính khi sinh trong các chương trình, kế hoạch, đề án được phê duyệt.

Hướng dẫn và tăng cường kiểm tra về việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục triển khai, thực hiện, phần đầu đạt các chỉ tiêu về lĩnh vực y tế đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

8. Công an xã

Phối hợp với ban ngành liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân.

Phối hợp tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em, tội phạm mua bán người; góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo các ban ngành trực thuộc chủ động phối hợp lồng ghép các nội dung hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ xã năm 2022 đến các cấp Hội.

Chủ trì và phối hợp với công chức Văn phòng; Công chức Văn hóa – xã hội triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Dự án 8, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bình đẳng; giáo dục vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp phù hợp mục tiêu, chính sách pháp luật về Bình đẳng giới.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể chủ động triển khai thực hiện trước ngày 30/03/2022; báo cáo UBND xã định kỳ (*báo cáo 06 tháng trước ngày 20/6/2022; báo cáo tổng kết năm trước ngày 25/11/2022*) kết quả thực hiện thông qua công chức Văn hóa – xã hội để tổng hợp.

2. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các ban ngành có văn bản báo cáo UBND xã (*qua công chức văn hóa – xã hội*) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

Hồ Văn Toàn
Phó Chủ tịch

BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ

**Thực hiện tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống
bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12**

(Kèm theo kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 3 năm 2022 của UBND xã Hồng Thủy về Triển khai đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã Hồng Thủy năm 2022)

STT	Nội dung thực hiện	Số tiền
1	Băng rôn, khẩu hiệu	300.000
2	Tuyên truyền luật bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình trên 5 thôn (gồm tiền tài liệu, xăng xe)	1.000.000
3	Họp BCD Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (gồm tiền nước, bánh kẹo)	500.000
TỔNG CỘNG		1.800.000